

## Line ทาง

●●● แจ้งข่าวดีจากปาก รมว. คมนาคม **ศักดิ์สยาม ชิดชอบ** บอกว่าวันที่ 30 มิ.ย. กระทรวงคมนาคมจะเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณากฎเกณฑ์ผ่าน ทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก (บางปะอิน-บางนา) ช่วงวันหยุดเข้าพรรษา และอาสาพิชิต 00.01 น. วันที่ 3 ก.ค. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 ก.ค. นี้ จะประกาศเป็นกฎกระทรวงเหมือนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ คาดว่ารายได้ของกรม ทางหลวง (ทล.) จะหายไปวัน ละ 20 ล้านบาท ... ส่วนทางด่วนทุกสายก็ยกเว้นค่าผ่านทางตามเงื่อนไขสัมปทานใหม่เช่นกัน **เย้!** ●●● ด้านที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ



ลุงอู๋-ชาวลิต

ศบค.ชุดใหญ่ มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยจะนำเสนอกับที่ประชุม ครม. ในวันเดียวกันเพื่อรองรับการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงเฟส 5 เนื่องจากเป็นกิจกรรมล้อแหลมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ●●● การปลดล็อกเฟส 5 ประกอบด้วย สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร อินเทอร์เน็ต สถานบริการอาบอบนวดและโรงน้ำชา เปิดบริการได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ พร้อมวันเปิดทอม แต่อุณหภูมิให้เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. ส่วนการคลายล็อกเฟส 5 ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ถึง 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชม. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ●●● นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมขอ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดวันที่นั่งในระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเป็นหลักล้านคน

ต่อวันแล้วแต่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาเดินทางและให้ความหนาแน่น ผู้โดยสารไม่เกิน 70% ของความจุ ●●●

●●● **ลุงอู๋-ชาวลิต** เมธยะประสาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวยุคใหม่ (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบเส้นทางท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-สะพานผ่านฟ้าลีลาศ งานที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับกรบินไทยด้วย ●●●

●●● ฝ่ายประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารว่าได้เตรียมความพร้อมจัดที่นั่งโดยไม่ต้องเว้นระยะห่างตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ ตามมาตรการคลายล็อกของรัฐบาล ที่เคยรองรับได้ที่นั่งและขึ้นรวม 50 คนต่อลำ บรรทุกเพิ่มเป็น 100 คนต่อลำ ลดการรอคอยเรือนาน ●●● บริษัทคาดการณ์ไว้หากนั่งและยืนชิดกันได้ช่วงเปิดภาคเรียนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น 3,000-4,000 คนต่อวัน รวมเป็นเกือบ 20,000 คนต่อวัน จาก 15,000-16,000 คนต่อวัน พร้อมปรับเที่ยววิ่งจาก 80% เป็น 100% ตามปริมาณผู้โดยสาร ●●● ด้วยความถี่ 1 นาทีต่อลำ ในช่วงเร่งด่วนเข้าเย็น จากเดิม 2-3 นาทีต่อลำ แต่ยังคงสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางจะ ●●●



transport@dailynews.co.th